

แวดวง การเงิน

■ ■ บุญชัย เกียรติธนาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด...ขอเชิญชวนนักลงทุน เชื่อมชมบุรุษของ บลจ.ธนชาติ ในงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in the City 2017 ซึ่งจัดขึ้นที่ฮอลล์ 2-3 รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน ระหว่าง 16-19 พฤศจิกายน 2560 นี้ โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ลงทุนสบายใจ โอกาสสร้างน้อย” ในงานพบกับกองทุน LTF/RMF ที่ลงทุนในหุ้นไทยผันผวนต่ำ 2 กองทุน คือ T-LowBetaRMF และ T-LowBetaLTFD พร้อมโปรโมชั่นพิเศษสำหรับกองทุน LTF/RMF ทุกๆ 50,000 บาท รับ T-CASH มูลค่า 100 บาท แบบไม่จำกัด นอกจากนี้ ยังมีสัมมนาเด็ดจากกูรูด้านการลงทุนที่จะมาแนะนำช่องทางการลงทุนอย่างคุ้มค่า ฟรีตลอด 4 วัน โดยผู้สนใจร่วมสัมมนาที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.thanachartfund.com สำหรับ 10 ท่านแรกของทุกหัวข้อ รับทันทีกระเป๋าสุดเก๋ มูลค่า 350 บาท พร้อมสิทธิรับประทานเครื่องดื่มฟรีภายในบูธ... ■ ■ มองหาโอกาสการเติบโตต่อเนื่องสำหรับบริษัท บิสซิเนสออลไม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ...ล่าสุดบอร์ดไฟเขียวลงทุนโครงการ



บุญชัย เกียรติธนาวิทย์



บุญชัย จิระพงษ์ตระกูล

โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง ที่จังหวัดชลบุรี มูลค่า 500 ล้านบาท โดยร่วมถือหุ้น 65% งานนี้..บ๊อบบอส “สมพงษ์ ชินกิจิณานนท์” มันใจจะช่วยเสริมทัพธุรกิจให้แข็งแกร่ง ต่อยอดจากการจำหน่ายและติดตั้งเครื่องมือแพทย์ทางการแพทย์ด้านการฉายรังสี พร้อมเพิ่มโอกาสและทางเลือกให้กับผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น... ■ ■ นักวิเคราะห์ทุกค่ายฟันธงตรงกัน...ดัชนีหุ้นกลุ่มเหล็กหัวทิ่มหัวดำ... วูบดิ่งลงเหวทั้งรายได้และราคาหุ้น...แต่ทำไม...บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ THE ถึงได้ปั่นผลประกอบการงวดไตรมาส 3/60ให้มีกำไรสุทธิ 132.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 398% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 26.65 ล้านบาทโดยมีรายได้รวมในงวดไตรมาส 3/60 จำนวน 4,334.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,287.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโต 42.25% ...!! อชากรู้เสียจริงว่า...บุญชัย จิระพงษ์ตระกูล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ THE...ทำได้อย่างไร...!! มีเทคนิคพิเศษอะไรบอกมาเสียดีๆ นะ “เสียบุญชัย”... ■ ■ ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ...บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน SET Sustainability Awards 2017...พร้อมกับรางวัล... Thailand Sustainability Investment (THSI) ... บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน”...ถือว่าเป็นหุ้นที่มีคุณภาพ โดยได้ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืน และดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ที่คำนึงถึงความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล... ■ ■

อนันตเดช พงษ์พันธุ์